



รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก)

เรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องทั้งหมด	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
-	-	-	-	
-	-	-	-	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-

ที่มา : งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก)
(ผ่านช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ, Social network และช่องทางอื่นๆ)

เดือน	เรื่องร้องเรียน	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
ตุลาคม	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-

สรุปผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก) ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่อย่างใด

ลงชื่อ


(นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับรองข้อมูล



นายก อบจ.
เลขที่รับ 5291
วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 14:30 น.

รองปลัด/ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ 5291-10 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 น.
เลขรับ 5291-10 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดฯ (ฝ่ายนิติการ) โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๘๕
ที่ มส ๕๑๐๐๑/- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มอบหมายให้คณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน ดำเนินการจัดการกับปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จากประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชน นั้น

ข้อเท็จจริง

การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก)

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลในแบบวัด OIT ข้อ 0๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอัศวินเดช วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นางสาวณัฐภัทร อิมวิฒนารกุล)
นิติกรปฏิบัติการ

(นางเรณู นະนักรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นายบรรณฤทธิ์ ศรีพันธ์)
นิติกรชำนาญการ

(นางอารีย์ แสนสม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นายกฤษฎา ประไพพานิช)
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด